

CHỈ THỊ

V/v thi hành chỉ thị số 231/CT của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 7 tháng 9 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng đã ra chỉ thị số 231/CT về việc chấn chỉnh quản lý ô tô con và xe hai bánh gắn máy nhập khẩu vào nước ta.

Để nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng, bảo vệ lợi ích chính đáng của những tổ chức xuất nhập khẩu và người mua xe hợp pháp, thu đủ thuế cho ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Ô tô con và xe hai bánh gắn máy nhập theo giấy phép cấp trước ngày 7 tháng 9 năm 1989 vẫn được nhập vào các cảng của thành phố. Ô tô con và xe hai bánh gắn máy nhập bằng đường mậu dịch vẫn được nhập bình thường.

2/ Từ nay đến hết năm 1989, Công an thành phố tạm ngưng cấp giấy phép lưu hành đối với ô tô con, xe hai bánh gắn máy nhập vào thành phố bằng đường phi mậu dịch. Công an thành phố phối hợp với Hải quan thành phố tiến hành một đợt kiểm tra, nắm lại số lượng, chủng loại, tính chất hợp pháp của ô tô con, xe hai bánh gắn máy nhập phi mậu dịch còn ở cảng, số đã lãnh ra khỏi cảng mà chưa có giấy phép lưu hành và số xe buôn lậu để xử lý nghiêm minh theo chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng.

3/ Các tổ chức, cá nhân ở thành phố có ô tô con và xe hai bánh gắn máy nhập vào bằng đường phi mậu dịch, chưa được cấp giấy phép lưu hành thì từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 1989 phải đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ/ Công an thành phố để được hướng dẫn kê khai làm cơ sở cho việc xử lý đúng quy định. Quá hạn không kê khai thì ngoài việc đóng thuế hàng hóa phi mậu dịch, người vi phạm còn phải nộp phạt gấp 2 lần mức thuế.

4/ Hải quan, Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng Kiểm soát quân sự, Chi cục thuế thành phố cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với những vụ nhập lậu ô tô con và xe hai bánh gắn máy.

5/ Ôtô con, xe hai bánh gắn máy nhập vào thành phố bằng đường mậu dịch, có đủ giấy tờ hợp lệ thì cho đăng ký lưu hành bình thường. Công an thành phố cần chỉ đạo làm tốt việc này, có biện pháp ngăn ngừa và kịp thời xử lý tiêu cực, tạo thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức mua bán hợp pháp.

6/ Thủ trưởng các ngành chức năng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải chỉ đạo nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị số 231/CT của Hội đồng Bộ trưởng và chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần tuyên truyền, phổ biến kịp thời để cán bộ, nhân dân thông suốt, thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC**

Lê Khắc Bình